

## 4 Thái Bình

## TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Phường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị; đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên.

## TRIỂN KHAI CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 13/5, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; nghe đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; gần 300 điểm cầu tại các sở, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, năm 2019 Thái Bình chịu ảnh hưởng của hoàn lưu hai cơn bão số 2 và số 3. Tổng lượng mưa từ tháng 5 đến hết tháng 10 các nơi từ 830 - 1.140mm, thấp hơn trung bình nhiều năm. Năm 2019 là một năm ít lũ, lũ đến muộn và kết thúc sớm so với quy luật trung bình nhiều năm; tháng 5 không xuất hiện lũ tiểu mãn. Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều, ít thay đổi; đầu tháng 8 chỉ xảy ra 1 đợt lũ nhỏ... Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão số 2 và số 3 nhưng có thiệt hại do sét

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Dự cuộc họp có đại diện một số sở, ngành, đơn vị, lãnh đạo các huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải.

Đối với dự án khu công nghiệp Thaco - Thái Bình, đến nay huyện Quỳnh Phụ đã chi trả tiến bồi thường, hỗ trợ và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng được 190,5ha đất nông nghiệp và diện tích khu chuyển đổi, thu hồi đất của 1.060 hộ dân với số tiền đã chi trả 203,6 tỷ đồng. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện đã kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối trên đất của 59/94 hộ gia đình, cá nhân có khu đất ở thôn Lương Cầu, xã An Châu. Đã cơ bản hoàn thành thi công hạ tầng đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, điện, nước khu tái định cư. Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình hiện nay còn 7 hộ có đất nông nghiệp

## THĂM MỘT SỐ MÔ HÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

doanh nghiệp đã nghiên cứu, chế biến thành công một số loại trà thảo dược như: trà cà gai leo, trà giảo cổ lam, trà dinh lành. Nhờ mạnh dạn nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tổng doanh thu năm 2019 của Công ty đạt 25 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động, trong đó có nhiều người khuyết tật.

Mô hình “Ứng dụng chế phẩm sinh học phủ hợp trồng chân nuôi trâu, bò thương phẩm trên địa bàn tỉnh” của gia đình ông Đỗ Văn Chuông, xã An Khê được triển khai đã đóng góp hiệu quả vào quá trình chăn nuôi, phát triển đàn bò của gia

đình, không chỉ giúp gia đình tiết kiệm thời gian, nhân lực mà còn góp phần quan trọng bảo đảm vệ sinh môi trường. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp... Từ kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực hoạt động, góp phần thực hiện tốt công tác chăm

Diễn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có 30 năm công tác tại Thái Bình và trải qua nhiều vị trí công tác, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh... Đồng chí đã có rất nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, giữ đầu án sâu đậm. Tỉnh Thái Bình vinh dự và tự hào khi đồng chí Nguyễn Hồng Diên được Bộ Chính trị tin tưởng, tin nhiệm giao trọng trách quan trọng. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, mong muốn đồng chí Nguyễn Hồng Diên tiếp nối

Về đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020, toàn tỉnh đặt mục tiêu gieo cấy 75.500ha lúa, năng suất đạt 60,5 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt 456.000 tấn trở lên. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cũng phấn đấu gieo trồng 17.000ha cây màu trở lên, trong đó cây màu hè 11.000ha, cây màu hè thu từ 6.000 - 6.500ha và 36.000ha cây màu vụ đông. Để đạt được mục tiêu trên, cần sự huy động tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn để chỉ đạo, bồi dưỡng, thị trấn để chỉ đạo và tổ chức sản xuất trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh với phương châm bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân và an ninh lương thực của quốc gia; tăng cường lực lượng cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở, nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, tập trung chỉ đạo, đổi mới phương thức sản xuất. Xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng, trừ sâu bệnh trên cây trồng, chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai để bảo đảm sản xuất an toàn, hiệu quả...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, đi lý nghiệm các hành vi vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên

truyền thống quê hương, phát huy kiến thức, kinh nghiệm, tiếp tục có những đóng góp trong quá trình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới; đồng thời, mong muốn lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Trung ương tạo mọi điều kiện để đồng chí Nguyễn Hồng Diên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục thực hiện, triển khai thành công các kế hoạch, mục tiêu, chiến lược mà đồng chí Nguyễn Hồng Diên cùng Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra, xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cảm ơn sự quan tâm, tin nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ

tai, Luật Thủy lợi. Các địa phương chủ động kiểm tra, phân loại các trọng điểm đê, kè, công xung yếu; xây dựng phương án hộ đê; tổ chức thực hiện việc xử lý sự cố của đê điều kịp thời, bảo đảm an toàn trong lũ, bảo theo quy định Luật Đê điều. Các xã, phường, thị trấn thành lập các lực lượng canh coi, cử sách, xung kích, ứng cứu, bồi lực, cứu thương đủ tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng và chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng trong nhân dân theo quy định của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Kiên quyết giữ vững hệ thống đê sông ở mức nước lũ thiết kế; hệ thống đê của sông và đê biển bảo đảm chống với bão cấp 10, triều trung bình. Chủ động đề phòng những đợt lũ lớn, bão mạnh đổ bộ vào và phải có phương án ứng phó với trường hợp bất lợi nhất là lũ, bão trùng hợp xảy ra. Trường hợp bão đổ bộ trong điều kiện triều cường phải có phương án chống tràn hạ độ các tuyến đê sông, đê cửa sông. Chủ động phòng tránh và tiêu úng cho lúa mùa và các cây trồng, vật nuôi khác ở mức cao nhất. Giải quyết khắc phục hậu quả của lũ, bão, thiên tai nhanh chóng, kịp thời. Quán triệt sâu sắc đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân nắm vững phương châm “4 tại chỗ” để “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc ở mức cao nhất. Xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn người và tài sản cho những ngư dân nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển... Quán triệt sâu sắc đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân nắm vững phương châm “4 tại chỗ” để “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời,

### Thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2020

### THÔNG BÁO TIN BUỒN

Ban tổ chức lễ tang cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Đồng chí **Nguyễn Quang Điện**
Nguyễn Tỉnh ủy viên - Tổng biên tập Báo Thái Bình - Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình - Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.
Sinh năm 1951
Nguyễn quán: Xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Trú quán: Số nhà 42, ngõ 74, đường Lý Thường Kiệt, tổ 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.
Trong thời gian làm bệnh, mặc dù đã được các thầy thuốc cùng gia đình, anh em, con cháu, họ hàng nội ngoại tộc hết lòng cứu chữa, chăm sóc song do tuổi cao sức yếu, đồng chí không qua khỏi, đồng chí đã từ trần hồi 11 giờ 15 phút ngày 13 tháng 5 năm 2020 (*tức ngày 21 tháng 4 năm Canh Ty*), hưởng thọ 70 tuổi.
Chương trình lễ tang đồng chí Nguyễn Quang Điện được cử hành như sau:
- Lễ khâm liệm nhập quan: 13h00’ ngày 14 tháng 5 năm 2020 (*tức ngày 22 tháng 4 năm Canh Ty*).
- Lễ viếng: Bắt đầu từ sau lễ khâm liệm.
- Lễ truy điệu và đưa tang: Vào hồi 7h00’ ngày 15 tháng 5 năm 2020 (*tức ngày 23 tháng 4 năm Canh Ty*).
Tại số nhà 42, ngõ 74, đường Lý Thường Kiệt, tổ 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.
An táng tại nghĩa trang quê nhà: Xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

THAY MẶT GIA ĐÌNH
Quả phụ: **Phạm Thị Quý**
Trưởng nam: **Nguyễn Quang Điện**

## THÔNG TIN BÁO CHÍ...

(*Tiếp theo trang 1*)

3- Giao đồng chí Phạm Thị Liễu Lập, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phụ trách Ban nội chính Tỉnh ủy trong thời gian đồng chí Nguyễn Văn Diên tạm dừng thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, ngày sau khi nhận được thông tin phản ánh ban đầu về vụ việc, ngày 9/5/2020, Thường trực Tỉnh ủy đã có thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Văn Diên để khắc phục hậu quả tai nạn giao thông và báo cáo giải trình vụ việc; đồng thời yêu cầu Công an tỉnh điều tra, xác minh vụ việc, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

## KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 14/5; các nhóm còn lại đã được UBND các phường, xã hoàn thành rà soát, thẩm định và đề nghị UBND thành phố thẩm định trước 17 giờ ngày 13/5.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND thành phố Thái Bình đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhóm đối tượng đã được phê duyệt, đồng thời hoàn thành việc thống kê danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ còn lại gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo tiến độ UBND tỉnh yêu cầu. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận, tổng hợp các khó khăn, kiến nghị, đề xuất của thành phố báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại UBND phường Kỳ Bá và Công ty TNHH Bông Thái Bình (cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình).

\* Sáng ngày 13/5, Đoàn kiểm tra số 4 của tỉnh đã kiểm tra công tác chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Tiên Hải.

Kiểm tra thực tế tại xã Bắc Hải, sau khi nghe báo cáo của chính quyền địa phương, Đoàn kiểm tra ghi nhận nỗ lực của xã Bắc Hải trong việc chi trả đến các trường học được nhận hỗ trợ đợt đầu là người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng nhanh gọn, kịp thời, minh bạch; mỗi trường học đã nhận tiền hỗ trợ 1.500.000 đồng.

Đối với huyện Tiên Hải, đã hỗ trợ cho 5.400 người thuộc diện người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền 8,1 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn ứng kinh phí để các địa phương hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng thời đẩy mạnh việc rà soát, thống kê, lên danh sách các trường hợp thuộc 6 nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 chưa được hỗ trợ. Để thực hiện tốt chi trả các đợt tiếp theo, Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện Tiên Hải chi đạo các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân, nhất là những người lao động hiểu rõ chính sách hỗ trợ của Nhà nước bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng được hỗ trợ.

\* Chiều ngày 13/5, Đoàn kiểm tra số 5 của tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Kiến Xương.

Theo báo cáo của UBND huyện Kiến Xương, đến ngày 12/5, tổ công tác của huyện đã nhận được đề nghị hỗ trợ của 1 doanh nghiệp thuộc nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương và đang hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đối với nhóm người có công và thân nhân người có công, đến ngày 12/5 đã có 32/33 xã, thị trấn hoàn thành việc chi trả. Đối với nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo và cận nghèo, huyện đã hoàn thành cấp kinh phí cho các xã, thị trấn đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành việc chi trả trong ngày 13, 14/5. Đối với nhóm bảo trợ xã hội, có 14.226 đối tượng được hỗ trợ với số tiền 21.339 triệu đồng đã được tỉnh phê duyệt và chờ cấp kinh phí để thực hiện chi trả. Ngoài ra, Kiến Xương có 2 doanh nghiệp xin tư vấn thuộc nhóm người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động nhưng không đủ điều kiện.

Sau khi nghe huyện báo cáo và kiểm tra thực tế tại xã Thượng Hiến, Đoàn kiểm tra của tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của huyện Kiến Xương đã tích cực triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đoàn kiểm tra cũng đã giải đáp một số kiến nghị của huyện đồng thời tổng hợp đề trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

\* Sáng ngày 13/5, Đoàn kiểm tra số 6 của tỉnh kiểm tra công tác thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Hưng Hà.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Hưng Hà đã rà soát, xác định được trên 28.000 người được hỗ trợ thuộc nhóm 5, bao gồm: người có công, thân nhân người có công, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm tháng 4/2020. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng trên 36,5 tỷ đồng, các địa phương trong huyện phân đầu đến ngày 15/5/2020 sẽ chi trả xong toàn bộ cho các đối tượng này. Các nhóm đối tượng còn lại thuộc diện được hỗ trợ đang được rà soát, lập danh sách theo quy định.

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN QUYẾT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG